

Số:

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2020

A. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

I. Khái quát đặc điểm, tình hình

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Ban Dân tộc có trụ sở làm việc tại 64 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi; hiện tại, tổng số cán bộ, công chức và người lao động là 18 (kể cả 03 hợp đồng); Cơ cấu tổ chức bộ máy: Lãnh đạo Ban: 03 đ/c và 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ: Văn phòng Ban 08 đ/c, Phòng Chính sách Dân tộc 03 đ/c, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 01 đ/c, Thanh tra Ban 02 đ/c, Phòng Tuyên truyền và Địa bàn 01 đ/c. Ban có Chi bộ Đảng, có tổ chức Công đoàn sinh hoạt đều đặn.

II. Những thuận lợi, khó khăn

1. Thuận lợi

- Ban Dân tộc tỉnh luôn nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; đồng thời là sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy và lãnh đạo Ban trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn cũng như công tác thi đua, khen thưởng.

- Cán bộ, công chức cơ quan đều có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; trình độ lý luận chính trị trung cấp, cử nhân, cao cấp; nhiều cán bộ, công chức có năng lực và kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn; cán bộ, công chức Ban Dân tộc luôn có ý thức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; bộ máy tổ chức luôn được tăng cường củng cố và kiện toàn.

2. Khó khăn:

- Biên chế còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.
- Công chức làm công tác thi đua - khen thưởng của Ban kiêm nhiệm nhiều công việc nên công tác tham mưu cho lãnh đạo Ban về thi đua - khen thưởng vẫn còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. Đánh giá tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của cơ quan trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm 2020.

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chương trình công tác UBND tỉnh

a) Thực hiện chương trình, chính sách dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh

Việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh đã được tập thể lãnh đạo quan tâm chỉ đạo chặt chẽ từ công tác lập kế hoạch phân bổ vốn, xây kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện, tổng hợp kết quả, kiểm tra, giám sát. Kết quả đạt được cụ thể:

- Công tác phân bổ kế hoạch vốn: Đã phối hợp với các sở ngành liên quan phân bổ vốn thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2020, gồm: vốn thực hiện Chương trình 135 (gồm vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp); vốn thực hiện chính sách đặc thù phát hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; vốn thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi của tỉnh và một số chương trình chính sách dân tộc khác.

- Về kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đã được Ban xây dựng và ban hành Chương trình công tác ngay từ đầu năm. Hàng quý có xây dựng kế hoạch công tác để triển khai thực hiện. Việc điều hành thực hiện các kế hoạch đã bám sát vào kết quả thực hiện dự toán để có những điều chỉnh cho phù hợp (*kết quả thực hiện các chương trình, chính sách, đề án được thể hiện ở Kết quả thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác năm 2020 của Ban Dân tộc*).

b) Chỉ đạo công tác tổng kết Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc

Nội dung này đã được Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay từ đầu năm và có kế hoạch tổng kết vào quý IV/2020 ngay khi có hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc. Đến nay, Ban Dân tộc đã có Báo cáo kết quả giám sát thực hiện chiến lược công tác dân tộc cho Hội đồng nhân dân tỉnh (qua các đợt giám sát năm 2019); đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp và báo cáo số liệu kết quả thực hiện. Ban Dân tộc tỉnh đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tổng kết Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/12/2020. Theo đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại công văn số 1495/UBNDT-KHTC ngày 04/11/2020, không tổ chức hội nghị tổng kết.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này đã được UBND tỉnh điều chỉnh không đưa vào chương trình năm 2020.

c) Xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Để triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện. Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan rà soát số liệu để lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.

Ban Dân tộc tỉnh đã tổng hợp số liệu, xây dựng dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh để báo cáo Ủy ban Dân tộc. Đến nay UBND tỉnh đã có báo cáo gửi Ủy ban dân tộc về kết quả rà soát số liệu lập báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Sau khi Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương, Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác năm 2020 của Ban Dân tộc

a) Công tác hành chính, quản trị

- Đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 theo quy định. Trong năm đã cử công chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra như: cử 01 công chức học bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở ngành; 01 công chức bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, 01 công chức bồi dưỡng ngạch chuyên viên; ngoài ra còn cử các công chức tham gia các lớp bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính, các lớp bồi dưỡng về quản lý liên quan công nghệ thông tin, văn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các lớp tập huấn triển khai phần mềm xử lý văn bản iOffice, bồi dưỡng nghiệp vụ trưởng đoàn thanh tra, ...

- Công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ được Lãnh đạo Ban quan tâm và chú trọng, đã chỉ đạo phòng chức năng rà soát các nội dung, tiêu chí trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020, tổ chức cuộc họp chuyên đề về công tác cải cách hành chính để rà soát, bàn mục tiêu thực hiện trong năm 2020; Ban hành kế hoạch thực hiện của Tổ kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức và người lao động trong hoạt động công vụ, giao tiếp, xử lý công việc một cách hiệu quả với tinh thần và trách nhiệm cao; linh hoạt chuyển đổi

phương thức làm việc từ trực tiếp tại cơ quan sang hình thức làm việc online trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về giảm cách xã hội; thực hiện ký số trong ban hành văn bản được thường xuyên, kịp thời có hiệu quả. Quy chế văn thư được kịp thời ban hành mới theo quy định hiện hành.

- Phối hợp Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020, tại Hội nghị, nhiều nội dung về công tác thi đua, khen thưởng, công tác công khai tài chính được thảo luận, bàn bạc, đã nêu cao được tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, công chức và người lao động. Cơ quan đã phối hợp với Công đoàn hỗ trợ và tặng thưởng cho các cháu là con CBCC và người lao động đạt thành tích cao trong học tập nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; đã phối hợp với UBND các huyện hỗ trợ một số vật phẩm văn hóa trong đồng bào các dân tộc thiểu số để giữ gìn và trưng bày ở Ban Dân tộc tỉnh nhằm giới thiệu sản phẩm có giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

- Công tác tài chính, ngân sách: Công khai quyết toán NSNN năm 2018, dự toán ngân sách năm 2020 theo đúng quy định; thực hiện giao dự toán ngay từ đầu năm để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ kịp thời; đã thực hiện điều chỉnh giảm 70% dự toán chi hội nghị, đi công tác 6 tháng cuối năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

b) Công tác thanh tra, tiếp dân và xử lý đơn thư, phòng chống tham nhũng

- Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2020 theo đúng quy định. Đến nay đã thực hiện xong 02/02 cuộc thanh tra việc tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2018-2019 tại huyện Ba Tơ và huyện Trà Bồng, đã công bố kết luận thanh tra.

- Công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ được duy trì đảm bảo theo yêu cầu; đã ban hành Lịch tiếp công dân định kỳ, phân công, bố trí Lãnh đạo Ban, cán bộ công chức tiếp công dân tại trụ sở cơ quan. Trong năm chưa có công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo;

- Tiếp nhận và xử lý đơn thư: Trong năm đã tiếp nhận 03 đơn đề nghị, yêu cầu; trong đó lĩnh vực hành chính 02 đơn (01 vụ) và lĩnh vực tư pháp 01 đơn (01 vụ). Kết quả xử lý: có 02 đơn (01 vụ) thuộc thẩm quyền đã được Ban giải quyết, nguyên đơn đã thống nhất cách giải quyết của Ban dân tộc tỉnh và làm giấy xin rút đơn; có 01 đơn không thuộc thẩm quyền.

- Công tác phòng chống tham nhũng được duy trì thường xuyên. Ban Dân tộc đã xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020, định kỳ báo cáo cấp thẩm quyền theo đúng quy định.

c) Thực hiện chương trình, chính sách dân tộc

c1) Về thực hiện Chương trình 135: Ban Dân tộc tỉnh thực hiện Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu; thôn đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí giao của Tiểu dự án này

trong năm 2020 là 3.028 triệu đồng, đã tổ chức khóa tập huấn, đào tạo từ ngày 22/10/2020; tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết trên địa bàn vùng miền núi của tỉnh nên phải lùi thời gian các khóa tập huấn và đến nay đã hoàn thành các khóa tập huấn. Đã làm thủ tục tạm ứng 1.402 triệu đồng, đạt 46,3% kế hoạch vốn, đang tiến hành nghiệm thu và thanh toán.

c2) Về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS:

Tổng kinh phí phân bổ để thực hiện chính sách này trong năm 2020 là 4.569 triệu đồng (trong đó: giao cho Ban Dân tộc tỉnh là 1.769 triệu đồng, giao cho UBND các huyện là 2.800 triệu đồng). Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh cấp báo Quảng Ngãi và báo Dân tộc và Phát triển cho tất cả người có uy tín, cấp 45 đài radio cho NCUT thay thế năm 2020, tổ chức thăm hỏi, động viên người có uy tín và gia đình người có uy tín qua đời, ốm đau... Chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Công an tỉnh đón tiếp, làm việc với các Đoàn đại biểu người có uy tín của 05 huyện miền núi và một số tỉnh bạn đến thăm. Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

c3) Về thực hiện chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg:

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp: Tổng kinh phí được UBND tỉnh giao là 2.235 triệu đồng, Phòng đã tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho các huyện miền núi thực hiện nội dung hỗ trợ cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thiếu nước sinh hoạt để tạo nguồn nước phục vụ sinh hoạt.

Hiện nay, các huyện đã hoàn thành việc cấp cho đối tượng.

- Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển: Tổng vốn năm 2020 là 11.029 triệu đồng, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 phân khai kế hoạch vốn đầu tư, để bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Sơn Tây thực hiện dự án Điểm định canh, định cư tập trung Tà Đô, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây. Đến nay, dự án đang được thi công và đã giải ngân được 55% kế hoạch vốn giao.

c4) Về tham mưu thực hiện chính sách hỗ trợ biểu dương, khen thưởng hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo:

Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện xác định nhu cầu kinh phí này (*dự toán kinh phí tiền thưởng kèm theo Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện trong năm 2018 và dự kiến trong năm 2020*) gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí. Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh đã ban hành quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ

biểu dương, khen thưởng hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo, huyện thoát nghèo

c5) Về thực hiện Chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020: Tổng kinh phí được phân khai cho các địa phương thực hiện chính sách này là 9.360 triệu đồng. Các địa phương đã thực hiện hỗ trợ cho 196.878 khẩu/52.001 hộ các mặt hàng thiết yếu như: nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, muối iốt theo đúng quy định. Tổng kinh phí đã thực hiện là 9.358,589 triệu đồng, đạt 99,9% kế hoạch vốn giao. Các địa phương đã hoàn thành việc cấp phát vào ngày 17/01/2020 (*ngày 23 tháng chạp /Canh Tý*).

Đối với nhu cầu kinh phí thực hiện Chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán Tân sửu – năm 2021. Hiện nay, đang chỉ đạo, hướng dẫn báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện để tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định

c6) Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020: Năm 2020, UBND tỉnh giao kinh phí để thực hiện Đề án này trên toàn tỉnh là 1.550 triệu đồng, trong đó, Ban Dân tộc được phân bổ 270 triệu đồng, các huyện miền núi là 1.280 triệu đồng. Đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện năm 2020. Đến nay đã thực hiện xong các nội dung tuyên truyền qua đưa tin, phóng sự, tập huấn, tổ chức hội thi. Riêng việc tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án đã trình UBND tỉnh, đang chờ ý kiến chỉ đạo.

c7) Chương trình giáo dục đời sống gia đình cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1693/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh: Tổng kinh phí được giao để thực hiện nội dung này trong năm 2020 là 116 triệu đồng. Ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung kế hoạch trong năm

c8) Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Năm 2020, kinh phí thực hiện Đề án này là 180 triệu đồng. Ban Dân tộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoàn thành nội dung kế hoạch đề ra

c9) Đề án đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 1163/QĐ-TTg trên địa bàn miền núi năm 2020: Kinh phí để thực hiện nội dung này là 270 triệu đồng. Đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức Hội thi tại huyện Minh Long, lắp đặt 12 tấm pano tuyên truyền tại huyện Ba Tư. Riêng hội thi tuyên truyền tại huyện Sơn Tây không thực hiện do 02 lần hoãn Hội thi vì covid và bão lũ.

c10) Về công tác tuyên truyền luật Giao thông đường bộ theo Chương trình phối hợp số 126/CTPH-BDT- BATGT ngày 22/7/2015 giữa Ban Dân tộc và Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi: Năm 2020, Ban được Ban Chỉ đạo an toàn

giao thông tình phân khai 50 triệu đồng để thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở vùng đồng bào DTTS của tỉnh. Đã ban hành Kế hoạch và đã tổ chức triển khai hoàn thành 5 lớp tập huấn tại huyện Minh Long, Ba Tơ, Sơn Tây.

c11) Theo dõi việc cấp báo tạp chí vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2020

Đã chỉ đạo phối hợp với huyện rà soát và tổng hợp đối tượng thụ hưởng chính sách cấp không thu tiền một số ấn phẩm báo tạp chí trong năm 2020, đồng thời yêu cầu các địa phương kiểm tra, giám sát việc cung cấp các đầu báo do Ủy ban Dân tộc hợp đồng trực tiếp với tòa soạn và các đơn vị Bưu điện trực tiếp cấp cho đối tượng. Hiện nay đang chỉ đạo phòng chuyên môn tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và rà soát đối tượng thụ hưởng để tiếp tục thực hiện cho năm 2021.

1.3. Công tác báo cáo, tổng hợp được thực hiện kịp thời, đúng quy định

- Đối với báo cáo định kỳ tình hình thực hiện công tác dân tộc: Đã chỉ đạo tổng hợp và xây dựng báo cáo hàng tháng, quý và 6 tháng và báo cáo cuối năm tình hình và kết quả thực hiện chính sách dân tộc gửi UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc kịp thời, đúng quy định.

- Đối với các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất: Đã thực hiện theo yêu cầu của các cấp, các ngành như: Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; báo cáo rà soát, bổ sung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019; báo cáo cung cấp số liệu về dân số, dân tộc theo yêu cầu của các đơn vị; Báo cáo về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 về công tác Lịch sử Đảng; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; báo cáo tình hình thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo rà soát tiêu chí thành lập cơ quan công tác dân tộc; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, báo cáo tổng kết Chiến lược công tác dân tộc...

1.4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác được UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc giao:

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020 trình UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc.

- Chỉ đạo rà soát các dự án Xây dựng CSHT thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào DTTS (CRIEM) theo đề nghị của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh.

- Tổ chức thành công việc đưa đón, phục vụ Đoàn Đại biểu DTTS tỉnh dự Đại hội DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020.

- Tham mưu việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025; Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025; tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

- Tổng hợp số liệu và đề nghị các sở ngành có liên quan thẩm định kết quả rà soát thôn ĐBKK mới sáp nhập giai đoạn 2016-2020; tham mưu báo cáo kết quả rà soát trình UBND tỉnh báo cáo cho Ủy ban Dân tộc.

- Tham mưu việc xác định các xã, thôn vùng DTTS và MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025: Phối hợp với UBND các huyện rà soát tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát trình UBND tỉnh báo cáo cho Ủy ban Dân tộc đúng quy định.

- Tham mưu công tác phối hợp với các đơn vị để giải quyết các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020: Đơn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh theo đúng quy định.

- Tham mưu công văn đề nghị, tổng hợp và báo cáo số liệu thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc theo Thông tư số 02/2018/TT-UBND ngày 05/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đúng quy định. Ngoài báo cáo bằng văn bản, Phòng đã chủ động nhập số liệu báo cáo qua phần mềm theo đúng quy định.

- Thực hiện chế độ cáo báo về các chương trình, chính sách dân tộc đột xuất và định kỳ kịp thời, đúng quy định

Tóm lại: Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ban trong năm 2020 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của UBND tỉnh giao và cơ bản đã đạt được những mục tiêu kế hoạch đề ra. Có được kết quả trên là nhờ vào sự thống nhất trong tập thể lãnh đạo, sự quyết tâm và sâu sát trong công tác chỉ đạo, điều hành.

2. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

Quy chế làm việc của Ban Dân tộc được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý điều hành. Hàng tháng có tổ chức cuộc họp toàn thể cán bộ công chức cơ quan, 2 tuần/lần họp

giao ban giữa lãnh đạo Ban với Trưởng các phòng, hàng tuần hoặc đột xuất họp lãnh đạo Ban để trao đổi, bàn bạc những công việc cần thiết, cấp bách; đã phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cơ quan; phối hợp với các Sở, ngành thực hiện tốt Quy chế phối hợp như với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân vận tỉnh ủy; phối hợp với UBND các huyện, phòng dân tộc huyện trong việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc như Chương trình 135, Tuyên truyền thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tuyên truyền Chương trình giáo dục đời sống gia đình, tuyên truyền phổ biến pháp luật về Bình đẳng giới, an toàn giao thông.

Việc xây dựng chương trình công tác và dự toán năm 2020 được tập thể lãnh đạo Ban và các phòng liên quan nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nhiều lần một cách công khai, dân chủ, tập hợp được nhiều ý kiến tham gia, trên cơ sở đó điều chỉnh kế hoạch, dự toán để đi đến thống nhất, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, đảm bảo đúng quy định nhằm mang lại hiệu quả cao. Quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm cũng đã khắc phục được một số nội dung tồn tại mà Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đã nêu.

Quy tắc ứng xử, văn hóa công vụ trong cơ quan đã được thường xuyên nhắc nhở; đã xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan nhằm kịp thời chấn chỉnh giờ giấc làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong ứng xử, lề lối làm việc, chuẩn mực của công chức, người lao động...; ban hành Quy chế Văn thư lưu trữ nhằm củng cố và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện đúng và có hiệu quả các quy định; xây dựng quy chế đánh giá, xếp loại công chức theo quy định hiện hành.

Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy Ban Dân tộc được xây dựng trên cơ sở ý kiến thống nhất chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Ban, lấy ý kiến tham gia của cấp ủy. Đề án được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm số lượng phòng để đảm bảo đúng quy định của Chính phủ

Công tác phân bổ dự toán năm 2020, công khai quyết toán NSNN năm 2018, đã được chỉ đạo tổ chức công khai theo quy định, đảm bảo dân chủ trong cơ quan. Quy chế chi tiêu nội bộ cũng đã được xem xét, lấy ý kiến của các phòng thuộc ban và toàn thể công chức cơ quan một cách dân chủ để phù hợp với định mức chi hiện hành.

3. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Ban Dân tộc đã được tổ chức quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết đề ra, đảng viên và công chức đã được học tập nội dung Nghị quyết. Cán bộ công chức và người lao động có ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, phong cách làm việc; thực hiện "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư", đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; luôn nói, viết và làm theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kết quả trong năm 2020 không có công chức nào có biểu hiện tự "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ;

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2020: Đã ban hành kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức trong việc chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến trong ý thức, trách nhiệm và quyết tâm của cán bộ, công chức trong việc phòng chống tham nhũng trong thi hành công vụ.

4. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

- Đã thành lập Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và ban hành Quy chế hoạt động tổ kiểm tra, đã xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất và định kỳ. Trong năm đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra đối với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các phòng trong cơ quan;

- Ban hành Kế hoạch và thực hiện kiểm tra việc thực hiện chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu nhân dịp Tết Nguyên đán 2020; kiểm tra kết quả thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019; kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020; kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân vận chính quyền ở vùng đồng bào DTTS và miền núi tại các huyện.

- Tham gia Đoàn kiểm tra của ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra tình thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020; cử công chức tham gia đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh tại huyện Sơn Tây; cử cán bộ tham gia kiểm tra việc thực hiện các dự án HTPTSX thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện; tham gia đoàn giám sát thực hiện các kiến nghị sau khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

- Tổ chức kiểm tra tình hình cấp hàng Tết cho đồng bào DTTS năm 2020 tại các huyện.

II. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Tập thể lãnh đạo Ban luôn quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên.

Trên cơ sở Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 về Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và Ban hành chương trình công tác năm 2020 bám sát nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; các chương trình, đề án, chính sách của Trung ương và các hướng dẫn triển khai của bộ ngành liên quan trình để làm cơ sở chỉ đạo điều hành và triển khai các nhiệm vụ trong năm nhằm mục tiêu góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Xác định được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm; ngay từ đầu năm, lãnh đạo Ban đã đề cao chương trình trọng tâm của UBND tỉnh đối với công tác ngành để chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác năm 2020 chặt chẽ, bám sát nội dung công tác đã được giao gắn với tình hình và điều kiện thực tế, làm cơ sở tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với đồng bào DTTS.

Năm 2020, ngoài Chương trình công tác thường xuyên, Ban Dân tộc được UBND tỉnh giao 04 nhiệm vụ trọng tâm tại Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh gồm: (1) Thực hiện chương trình, chính sách dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh; (2) Chỉ đạo giải quyết những vướng mắc liên quan đến dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; (3) chỉ đạo công tác tổng kết Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc ; (4) xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Các nhiệm vụ này đến nay đã được Ban Dân tộc tỉnh tham mưu triển khai thực hiện và đã hoàn thành 03 nhiệm vụ trong năm, còn 01 nhiệm vụ chưa hoàn thành (nhiệm vụ (2)), Ban Dân tộc tỉnh báo cáo kiểm điểm riêng.

III. Công tác thi đua, khen thưởng

1. Công tác tham mưu, phối hợp

Ngay từ đầu năm 2020, Ban Dân tộc đã xây dựng các tiêu chí thi đua của đơn vị để đăng ký, ký kết giao ước với các sở, ngành trong Khối thi đua và phát động cán bộ, công chức triển khai thực hiện. Công tác TĐ-KT trong năm 2020 đã được tổ chức quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức của Ban một cách thường xuyên, tập trung chủ yếu vào việc theo dõi, giám sát, đôn đốc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên phạm vi toàn tỉnh. Năm 2020, chương trình, chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số đã được lập kế hoạch, giao chỉ tiêu kế hoạch, tổ chức thực hiện có sự

theo dõi, giám sát, kiểm tra của Ban Dân tộc, góp phần thúc đẩy kết quả thực hiện của các chính sách này.

2. Tổ chức bộ máy

- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Hội đồng sáng kiến của Ban Dân tộc tỉnh làm việc theo chế độ tập thể, đảm bảo thực hiện theo đúng Quy chế thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh; Tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan phát động phong trào thi đua trong cơ quan, đơn đốc, kiểm tra và đánh giá phong trào thi đua; Cơ quan bố trí đồng chí Phó Chánh Văn phòng Ban kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng.

- Hằng năm tiến hành xét chọn những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như phong trào thi đua yêu nước đề nghị Trưởng ban và trình cấp trên có thẩm quyền khen thưởng.

3. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị; xây dựng cơ quan, đơn vị:

- Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, Chi bộ đã thực hiện tốt chức năng giáo dục đảng viên, cán bộ, công chức quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng quản lý và lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, cán bộ, công chức thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

- Các đảng viên tham gia sinh hoạt đều và đóng đảng phí đầy đủ, ngay từ đầu năm Chi bộ đã đề ra chương trình công tác trong năm, các Kế hoạch sinh hoạt quý, đặc biệt là Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề.

- Cấp uỷ và lãnh đạo Ban Dân tộc đã tạo điều kiện để Ban chấp hành Công đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình, phát động và tổ chức cho đoàn viên tham gia xây dựng đơn vị, tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do cơ quan và cấp trên phát động.

- Công đoàn đã tổ chức gặp mặt giao lưu giữa các gia đình trong cơ quan Ban Dân tộc nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6; tổ chức sinh hoạt cho chị em nhân ngày 08/3, ngày 20/10; tổ chức cho các cháu là con của CBCC và người lao động vui chơi, sinh hoạt nhân 01/6, ngày rằm trung thu; kết hợp với Ban Khuyến học tổ chức tuyên dương và tặng quà cho các cháu học giỏi cấp trường, cấp thành phố và thi đỗ vào đại học.

- Ban Dân tộc thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, nhất là công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTONQ với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương.

- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật và ý thức công dân cho CBCC được thường xuyên, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong cơ quan; tham gia đầy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội cho CBCC. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm góp phần xây dựng xã hội trong sạch lành mạnh. Không để xảy ra các vụ phá hoại, cháy nổ, mất tài liệu, tài sản, gây mất trật tự an toàn trong cơ quan.

4. Kết quả cụ thể thực hiện các chỉ tiêu thi đua của cơ quan đã đăng ký giao ước thi đua từ đầu năm với Khối

4.1. Kết quả phong trào thi đua

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2020 theo chủ đề của tỉnh là *“Tiếp tục tinh gọn bộ máy biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”*. Ban Dân tộc tỉnh đã tích cực, chủ động và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, góp phần đáng kể vào việc thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ngay từ đầu năm 2020, Ban Dân tộc đã đăng ký thi đua với Khối Tham mưu - Tổng hợp, đã đạt các chỉ tiêu sau:

- 100% cán bộ, công chức trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
- 100% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
- 15% cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở/LĐTT.
- 100% các phòng thuộc Ban đạt tập thể lao động tiên tiến;
- Các danh hiệu “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Công đoàn cơ sở vững mạnh”, “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, Cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Kết quả thực hiện đều tăng hơn so với năm 2019: Trong năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao với nhiều chuyên biến tích cực, không có nhiệm vụ quá hạn; kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước được nâng cao.

Cùng các sở, ban ngành tham mưu UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện, thể chế hóa, cụ thể hóa văn bản, quy định, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; đồng thời chủ động, linh hoạt ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan.

4.2. Kết quả công tác khen thưởng

Công tác thi đua khen thưởng của Ban cũng đã được lãnh đạo Ban quan tâm triển khai thực hiện, đã rà soát tiêu chí, hướng dẫn đăng ký thi đua để thực hiện đúng quy định hiện hành.

Trong năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban xét và đề nghị khen thưởng cho:

- Tập thể Ban Dân tộc và 01 công chức Ban đã có thành tích trong thu thập, điều tra 53 dân tộc thiểu số và thống kê công tác dân tộc năm 2019;

- Đã xem xét đề nghị và được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 06 tập thể và 40 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chính sách người có uy tín tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chính sách người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg (trong đó có tập thể Ban Dân tộc và 02 công chức của Ban);

- Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể Ban Dân tộc và 01 công chức Ban có thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

- Có 01 công chức của Ban được Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen có thành tích trong việc thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2015- 2020;

- Đã xem xét đề nghị và được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 09 tập thể và 22 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (trong đó có tập thể Ban Dân tộc và 04 công chức của Ban);

- Xét đề nghị cử 02 cán bộ, công chức tiêu biểu của Ban dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII;

- Xét chọn 03 đại biểu đại diện cho các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số miền núi như Co, Hrê, Cadong dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần X (2020-2025).

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG

I. Những tồn tại, hạn chế

Công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2020 bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế trong việc đề xuất phương án, giải pháp thực hiện để giải quyết những nội dung đã tồn tại, vướng mắc; một số công việc đã chỉ đạo nhưng chưa thực hiện kịp thời; việc tham mưu giải quyết một số tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách vẫn còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu:

1. Công tác hành chính: Việc triển khai công tác cải cách hành chính được lãnh đạo Ban chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính vẫn còn nhiều nội dung chưa triển khai kịp thời về chế độ thông tin báo cáo về một số nội dung liên quan cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành

chính tuy đã được ban hành kế hoạch kiểm tra, văn bản chỉ đạo nhưng chưa triển khai quyết liệt, đồng bộ nên hiệu quả công tác này chưa cao.

2. Công tác Thanh tra, kiểm tra: Chưa chỉ đạo, theo dõi sâu sát cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách dân tộc năm 2020 tại huyện Trà Bồng để dẫn đến chậm trễ trong việc báo cáo kết quả thanh tra và kết luận báo cáo kết quả thanh tra tại đơn vị

- Theo Kế hoạch, Ban Dân tộc tỉnh sẽ thực hiện 02 cuộc kiểm tra tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại các địa phương và kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình 135 tại các huyện. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên chỉ thực hiện 01 cuộc kiểm tra tại các huyện miền núi.

3. Về thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc

3.1. Việc rà soát, đề xuất danh mục đầu tư Chương trình 135 của một số địa phương còn chậm dẫn đến tháng 8/2020 mới giao kế hoạch vốn đợt 03 cho các địa phương. Các địa phương chưa đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tiểu dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đến nay chưa có địa phương nào thực hiện việc cấp hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng. Qua kiểm tra, một số địa phương sử dụng nguồn vốn duy tu bảo dưỡng công trình CSHT sai quy định (vốn DTBD chỉ thực hiện DTBD và sửa chữa nhỏ nhưng xã lại đầu tư hạng mục mới như ở xã Ba Lễ, Ba Thành huyện Ba Tơ).

3.2. Hiện nay Quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 chưa được Thủ tướng Chính phủ ban hành; các Bộ ngành Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội chưa được thực hiện theo tiến độ chỉ đạo của UBND tỉnh. Việc chậm phối hợp cung cấp số liệu của các sở ngành và địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh đã dẫn đến việc báo cáo cho UBND bị chậm trễ.

3.3. Chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh trong năm 2020 chậm đề xuất giải quyết các vướng mắc, dẫn đến cuối năm UBND tỉnh vẫn chưa thực hiện phân bổ nguồn vốn để thực hiện chính sách. Nguyên nhân do các địa phương chậm trễ trong việc hoàn thành các thủ tục theo đề nghị của Sở Tài chính. Đến nay, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn thanh tra để thanh tra nội dung này.

3.4. Việc chỉ đạo giải quyết những vướng mắc liên quan đến dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long còn lúng túng, chậm tìm ra nguyên nhân sạt lở để đề xuất phương án khắc phục.

3.5. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc triển khai các chính sách tại địa phương, nhất là công tác tập huấn, tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn,

không thể tổ chức theo đúng tiến độ đã đề ra. Hiệu quả qua các lớp tuyên truyền bằng hình thức hội nghị tổ chức tại địa phương chưa cao do số lượng người tham gia thấp, có chương trình phải điều chỉnh kế hoạch mở các lớp bổ sung.

II. Phương hướng, biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế

Nhận diện được những tồn tại, hạn chế nêu trên, trong thời gian đến, tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc tập trung khắc phục những khó khăn, cụ thể:

- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành những nhiệm vụ về công tác hành chính, nhất là công tác cải cách hành chính để nâng vị trí xếp hạng năm sau cao hơn năm trước; có biện pháp quyết liệt hơn trong chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ công chức và người lao động cơ quan.

- Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra, kiểm tra các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn miền núi đảm bảo chất lượng, có kết luận đầy đủ, kịp thời.

- Có giải pháp thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định hiện hành. Trong đó tập trung chỉ đạo và đề xuất bổ sung khắc phục dự án ĐCĐC tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long để hoàn thành bàn giao trước quý II/2021./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (Khôi trưởng);
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Mẫn